

เวิร์คชอป เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์



การศึกษานิวซีแลนด์จัดเวิร์คชอป

เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand:ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกับ 6 ตัวแทนแนะแนวการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ จัดกิจกรรมเวิร์คชอป เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนนิวซีแลนด์ งานนี้ได้รับเกียรติจากมิส.มิเชลล์ โมลลาร์ด ครูสอนภาษาอังกฤษ และศิลปะการแสดง จากประเทศนิวซีแลนด์ บินตรงมาให้ความรู้ ร่วมด้วย มร.ทอม เฮเยส โค้ชรักบี้ จากวชิราวุธวิทยาลัย และนางสาวจรรุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์มาร่วมสร้างสีสันดีให้กับน้องๆ โดยมีน้องๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

มิส.มิเชลล์ โมลลาร์ด ครูสอนภาษาอังกฤษ และศิลปะการแสดง กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเด็กๆ จะได้ไม่เกิดอาการช็อคเมื่อไปถึง ซึ่งเด็กๆ กลุ่มนี้บางคนยังไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศคนเดียวมาก่อน เมื่อต้องไปอยู่ต่างบ้าน ต่างเมือง ต่างภาษา อาจเกิดภาวะเครียดได้ โดยเราจะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะการฟัง การพูดแบบกวี เรียนรู้วัฒนธรรม สถานที่ต่างๆ และการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ รวมไปถึงสภาพอากาศ จุดเด่นของแต่ละเมือง และสิ่งที่ควรและไม่ควรทำต่างๆ ด้วย เมื่อเด็กๆ เริ่มคุ้นและเห็นภาพรวมแล้ว จะเกิดความมั่นใจมากขึ้น พร้อมทั้งจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เต็มเต็มให้กับชีวิตวัยเด็ก

โดยภายในงานจะแบ่งเด็กๆ ออกเป็นกลุ่มย่อยเหมือนห้องเรียนในนิวซีแลนด์ ให้เด็กๆ ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ชักถามประวัติกันเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเขียนคำถามต่างๆ เพื่อพูดคุยกับครูด้วย เพราะในนิวซีแลนด์นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในแบบที่ไม่ใช่การท่องจำ แต่นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นอิสระ สร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ ที่จะได้ทั้งจากการเรียนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัดคุณนุชษา สุขบัติ และคุณชลิยาพันธ์ นุ่นสวัสดิ์ โทร. 02 718 3800